



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 13 มิถุนายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: ข่าวสั้น: โสมแดงเร่งสกัดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร	ไทยโพสต์
2. 'เกษตร'เปิดตัวระบบ จำกัดการใช้3สารเคมีอันตรายต่อส่วนรวม	แนวหน้า
3. กวนเซเลบหัวใจสีเขียวลงแรงปลูกป่า	คมชัดลึก
4. สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จับมือกรมการปกครองนับถอยหลังเตรียมความพร้อม....	สยามรัฐ
5. คอลัมน์: ข่าวลึก ปมลับ: 4 เดือนอันตราย รัฐบาลเสี่ยงปริ่มน้ำ	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
6. พปชร.ถกนโยบาย-จูนพรรคร่วม	ข่าวสด
7. คอลัมน์: ข่าวปนคน คนปนข่าว	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8. มกอช.ตอกย้ำบทบาทสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ	สยามรัฐ
9. 'เวียดนาม'เร่งส่งออกสินค้าจีเบอร์2โลก	กรุงเทพธุรกิจ
10. ใช้ข้อมูลจากโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงผสมปุ๋ยใช้เอง	เดลินิวส์
11. กรมส่งเสริมการเกษตร ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริม....	มติชน
12. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ได้เวลาเลือกผู้แทนฯ กฟก.	ไทยรัฐ



โสมแดงเร่งสกัดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ไซล ● หนังสือพิมพ์โรดองของเกาหลีเหนือรายงานเมื่อวันพุธว่า ทางการออกมาตรการฉุกเฉินเพื่อยับยั้งการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรทั่วประเทศ รวมถึงการทำให้ฟาร์มหมูปลอดเชื้อและห้ามการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากหมู ถ้าพบการระบาดของโรคนี้อาจจะต้องมีการฆ่าหมูในฟาร์ม กระทรวงเกษตรของเกาหลีได้เผยเมื่อเดือนที่แล้วว่า เกาหลีเหนือรายงานต่อองค์การสุขภาพสัตว์โลกว่าพบหมู 99 ตัวที่เป็นโรคอหิวาต์แอฟริกาในฟาร์มหมูแห่งหนึ่งใกล้พรมแดนจีน และหมูที่ติดโรคตายไป 77 ตัว เกาหลีได้แสดงความกังวลว่าโรคนี้อาจแพร่ข้ามพรมแดนและเสนอตัวช่วยกักกันโรค แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากเกาหลีเหนือ เชื่อว่าเกาหลีเหนือมีหมูเลี้ยงในฟาร์มทั่วประเทศราว 2.6 ล้านตัว โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นโรคที่ทำให้หมูป่าและหมูในฟาร์มตาย แต่เชื้อไวรัสนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ พบโรคนี้น่าจะระบาดมากในจีน มองโกเลียและเวียดนาม

'เกษตร'เปิดตัวระบบ จำกัดการใช้3สารเคมีอันตรายต่อส่วนรวม

กระทรวงเกษตรฯ เปิดให้เกษตรกร ทดสอบการใช้ สมักรเข้า “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” เกษตรกรผู้ใช้สารเคมี 3 สารอันตราย สามารถสมัครได้เองทันทีผ่านเว็บไซต์ <http://chem.doae.go.th> หรือ

☛ ต่อ : สารเคมี -หน้า 11

สารเคมี

ผ่านแอปพลิเคชัน FARMBOOK ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้จัดทำระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด รับสมัครเกษตรกร ที่ต้องใช้สารกำจัดวัชพืช ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และสารกำจัดศัตรูพืช คลอร์ไพริฟอส เพียงสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ <http://chem.doae.go.th> หรือผ่านแอปพลิเคชัน FARMBOOK ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกวันตามเวลาราชการ เกษตรกรเลือกวันและวิธีการอบรมได้เองตามความสมัครใจและเข้าทดสอบตามวันเวลาที่เลือก เกษตรกรที่สอบผ่านจึงจะได้รับสิทธิ์ซื้อสาร

หลังกระทรวงเกษตรฯออกประกาศเกี่ยวกับการจำกัดการใช้สารเคมีเกษตร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส จำนวน 5 ฉบับ ลงวันที่ 5 เม.ย. 2562

และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2562 ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย เห็นชอบให้ดำเนินการตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีโดยจะมีผลบังคับใช้หลังประกาศ 180 วันเป็นต้นไป (20 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป) ประกาศฯดังกล่าวกำหนดให้ เกษตรกรผู้ใช้สาร ผู้รับจ้างพ่นจะต้องผ่านการอบรมเพื่อให้สามารถใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย

โดยมี 4 หน่วยงาน ที่รับผิดชอบการอบรมครั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจะอบรมและทดสอบ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ไม้ผลพืชไร่ ไม้ดอก ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วน การยางแห่งประเทศไทย จะอบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะอบรมและทดสอบให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยกรมวิชาการเกษตร จะทำหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่ของ 3 หน่วยงานเพื่อให้เป็นวิทยากรไปอบรมเกษตรกรและเป็นผู้อบรมให้กับผู้รับจ้างพ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และปลัดอบต.

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรที่ดูแลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว และมีพื้นที่ปลูกพืชจริง ที่ปลูกพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก

และมีความประสงค์ใช้สารก็ยังสามารถมาขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรต้องลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงและวาดแปลง โดยคุณสมบัติของเกษตรกรจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทยและเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชนั้นจริงไม่น้อยกว่า 15-60 วัน เงื่อนไขตามแต่ละชนิดพืช

สำหรับการสมัคร ขอรับสิทธิ์ซื้อ 3 สาร เกษตรกรสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไปที่ “ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด” <http://chem.doae.go.th> หรือแอปพลิเคชัน “FARMBOOK” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนท่านที่ยังไม่สะดวกให้ติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งใกล้บ้านโดยสามารถเลือกช่องทางเรียนรู้ได้ 3 ช่องทาง คือ ช่องทางแรก เข้ารับการอบรมโดยวิทยากร ครู ช ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ช่องทางที่ 2 เรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning โดยเรียนจากเว็บไซต์ <http://elearning.doae.go.th> มี ทั้งหมด 9 ตอน ใช้เวลาประมาณ 60 นาที หรือท่านที่ประสงค์จะทดสอบเลย เนื่องจากมีความรู้เพียงพอแล้ว สามารถเลือก ช่องทางที่ 3 สมัครเข้ารับการทดสอบได้เลย จากเว็บไซต์ดังกล่าว โดยต้องเลือกสถานที่สอบ วันที่ และช่วงเวลาที่ต้องการสอบได้ตามความสมัครใจ

ทั้งนี้ สำหรับการทดสอบจะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 2562 เป็นต้นไป กรณีไม่ผ่านการทดสอบ สามารถเลือกสอบได้อีก 1 รอบ หากยังไม่ผ่าน เกษตรกรจะต้องสมัครเข้าไปเลือกการทดสอบอีกครั้งในระบบ

กวนเซเลบหัวใจสีเขียวลงแรงปลูกป่า

●ในโอกาสครบรอบ 35 ปี บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “Stop Soil Erosion, Save our Future หยุดการชะล้างพังทลายของดิน คืนชีวิตให้แก่มะกรูด ด้วยศาสตร์พระราชานา” ภายใต้แนวคิด “กรีนโนเวท เอาเออร์ ทูมอร์โรว์” เพื่อคืนพื้นที่ป่าและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้ชาวแก่นมะกรูด

จ.อุทัยธานี โดยได้รับเกียรติจาก **ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย **ณรงค์ รักร้อย** ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี **ประสิทธิ์ โอสถานนท์** ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ **รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมภ์** ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพี ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเหล่าเซเลบหัวใจสีเขียว

อาทิ “**ฝั่ง**” **สิริส เทพหัสดิน ณ อยุธยา**, “**เบอร์ดี**” **ปawan นาคาศัย**, “**พิมพ์**” **พัฒน์ยา อูซชิน**, “**ถึงถึง**” **ธัญรัตน์ ธรรมณีนวงศ์**, “**ไอ้ต**” **อภิสิทธิ์**



เกียรติชาย ไมตรีวงษ์-ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ร่วมปลูกหญ้าแฝก



ปawan นาคาศัย-พัฒน์ยา อูซชิน-สิริส เทพหัสดิน ณ อยุธยา ช่วยกันขุดดิน

พลาฤทธิ์ เป็นต้น ร่วมงานและร่วมแรงขุดคลอง ปลูกหญ้า

แฝก สร้างกำลังใจให้ชาวแก่นมะกรูด ที่ห้องประชุมสภาตำบลแก่นมะกรูด ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เมื่อวันก่อน

เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ บิ๊กบอส

กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนามาความยั่งยืนองค์กร แห่งบางจาก กล่าวไว้ บางจากให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด รวมถึงการมีส่วนร่วมชะลอปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะสภาพภูมิอากาศหรือโลกร้อน การขยายธุรกิจสู่พลังงาน

สีเขียว พร้อมพัฒนาธุรกิจไปอีโคโนมี ปีนี้ได้เข้าร่วมโครงการด้านดินเพราะเห็นว่าเป็นแนวทางที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากโลกร้อน เพราะดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จะก่อให้เกิดชีวิต เป็นแหล่งอาหาร แหล่งพลังงาน หากดินเสื่อมสภาพจะนำภัยพิบัติมาสู่ผู้คนโดยเฉพาะ

เกษตรกร

“เราเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดินด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรตำบลแก่นมะกรูดและยังป้องกันการบุกรุกพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทั้งนี้จะน้อมนำศาสตร์พระราชาไปลงทำงานนำร่องกับ 4 ครอบคลุม พื้นที่กว่า 20 ไร่ และทำในลักษณะโครงการวิจัย มีติดตามวัดผลที่จะเกิดขึ้นทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้วางแผนกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์สำคัญและติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องจากการหยุดชะงักหน้าดินร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินต่อเนื่องตลอด 3 ปีนี้” เกียรติชาย กล่าว

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จับมือกรมการปกครอง ปล่อยหลังเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อทำหน้าที่ในบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ วันที่ 16 มิ.ย. นี้.

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ จัดงานปล่อยหลังผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่เป็นบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ ขอเชิญชวนเกษตรกรสมาชิก 5.5 ล้านคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 62 นี้

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการรักษาการ ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เผยว่า เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองจัดงาน “ปล่อยหลังผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562” ขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เพื่อทำความเข้าใจและชี้แจงเจ้าหน้าที่ของ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ในการเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ซึ่งจะมีสมาชิกเกษตรกรทั่วประเทศจำนวน 5.5 ล้านคน ออกมาใช้สิทธิในการเลือกผู้แทนเกษตรกรเข้าไปเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ต่อไป

นายสไกร กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงนามในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง



สไกร พิมพ์บึง

วันรับสมัครเลือกตั้ง สถานที่รับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยจะมีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 นี้ และได้เปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อให้ได้ผู้แทนเกษตรกร ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค จำนวน 20 คน แบ่งเป็น ภูมิภาคที่ 1 ท้องที่จังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 5 คน ภูมิภาคที่ 2 ท้องที่จังหวัดในภาคกลาง จำนวน 4 คน ภูมิภาคที่ 3 ท้องที่ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน และภูมิภาคที่ 4 ท้องที่ จังหวัดในภาคใต้ จำนวน 4 คน โดยมีเกษตรกรสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้ง ทั่วประเทศ จำนวน 5.5 ล้านคน

“ทางกองทุนฟื้นฟูฯ จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรสมาชิกทุกท่านออก



มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ในครั้งนี้ เพื่อจะได้มีผู้แทนของเกษตรกรที่จะมาเป็นปากเป็นเสียง ร่วมเสนอความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาของเกษตรกรทั้งด้านหนี้สิน การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้

ตรงกับความต้องการของเกษตรกร รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในด้านต่างๆ ด้วย” นายสไกร กล่าวทิ้งท้าย



4 เดือนอันตราย รัฐบาลเสี่ยงปริ่มน้ำ

หลังจากรับสองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้สถานะทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็คือ

นายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการคนแรก ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560

○○○○○

เพียงแต่ที่พิเศษสำหรับบิกตู คือ นอกจากจะคัมแบ็กกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสอง พลเอกประยุทธ์ ก็ยังมีสถานะภาพเป็นหัวหน้า คสช. อีกหนึ่งเก้าอี้ไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2/1 จะได้รับการโปรดเกล้าฯ และเข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ

เพราะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในบทเฉพาะกาลมาตรา ๒๖๕ บัญญัติว่า ให้ คสช.ยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

และในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอคณะรัฐมนตรีเข้าปฏิบัติหน้าที่ ให้หัวหน้า คสช.ที่ก็คือ พลเอกประยุทธ์ ยังคงมีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจของหัวหน้า คสช. ยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไป

○○○○○

สรุปก็คือ บิกตู มีสถานะทั้งเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจาก การโหวตเห็นชอบของรัฐสภา ที่ประกอบด้วย ส.ส.ห้าร้อยคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ยังสวมหมวก หัวหน้า คสช. โดยสิ่งที่พลเอกประยุทธ์มีอยู่ในขณะนี้ แม้จะเหลือเวลาอีก

แค่ช่วงสั้นๆ ที่จะได้ใช้

คือ ตามอาญาสิทธิ์ มาตรา 44 ที่มีอำนาจเหนือฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ และองค์กรอิสระ ที่พลเอกประยุทธ์ยังใช้ มาตรา 44 ดังกล่าวได้อีกจนกว่า ครม.ของตัวเองจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ สถานะและอำนาจหัวหน้าคสช.ถึงจะหมดไป

จึงทำให้สถานะภาพของบิกตูในยามนี้ จึงเป็นทั้ง “นายกฯ จากระบอบประชาธิปไตย และหัวหน้าคณะรัฐประหาร” ซึ่งจะว่าไปแล้ว นายกฯ ที่มีสถานะภาพแบบนี้ คงเกิดขึ้นไม่บ่อยและไม่เห็นบ่อยนักในการเมืองไทย

○○○○○

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนับถอยหลังก่อน คสช.สิ้นสุดสถานะภาพ มีข่าวว่าจะมีการออกมาตรา 44 เพื่อล้มล้างยกเลิกมาตรา 44 ที่เคยออกเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของสื่อมวลชน

รวมถึงการยกเลิกประกาศและคำสั่ง คสช.เพื่อโอนคดีที่อยู่ศาลทหาร ไปอยู่ในศาลพลเรือนทั้งหมด ก็เป็นการทำก่อนที่ บิกตู จะเหลือสถานะนายกฯ เพียงตำแหน่งเดียว

สิ่งที่ต้องติดตามต่อจากนี้ก็คือ การทำไต่คณะรัฐมนตรีประยุทธ์ 2 ครั้งที่ 1 น่าจะได้ข้อยุติโดยเร็ว เพราะบิกตู ลงมาปิดดีลระหว่างพรรคความหวังใหม่ให้จบภายในไม่กี่วันสุดท้ายนี้

○○○○○

ข่าวว่า การทำไต่ ครม.ประยุทธ์ 2/1 พลเอกประยุทธ์ ก็ได้ลงมาคุยกับแกนนำพลังประชารัฐบ้างแล้ว เพื่อเคลียร์เก้าอี้สัดส่วนโควตารัฐมนตรีที่มีปัญหาอยู่ โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ ในเก้าอี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพรรค



ภูมิใจไทยกับเก้าอี้กระทรวงคมนาคม

ที่ยังยื้อกันไปมาระหว่าง พลังประชารัฐ กลุ่มสามมิตร ที่ต้องการกระทรวงเกษตรฯ กับทีมเศรษฐกิจพลังประชารัฐ ของดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ที่ต้องการกระทรวงคมนาคม มาดูแลเพื่อคอยผลักดันต่อยอดโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ที่รัฐบาลนี้สร้างไว้เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

○○○○○

หากไม่มีอะไรพลิกในนาทีสุดท้าย มีการเปลี่ยนข้อตกลง ในช่วงสุดท้ายก่อนยื่นโผ ครม. ให้พลเอกประยุทธ์ ก็คาดได้ว่า ฝ่ายที่ได้เฮ ก็น่าจะเป็น ประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทย โดยกลุ่มสามมิตรและทีมดร.สมคิด คงต้องรับสภาพไม่ได้ดูแล กระทรวงเกษตรอย่างที่ต้องการ

ซึ่งทางสามมิตรเมื่อยื่นเอากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับพาณิชย์มาได้ ก็พอใจที่ได้ลับเปลี่ยนไปที่กระทรวงพลังงาน ที่นายสุริยะะ จึงรุ่งเรืองกิจ จะเป็นรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน จะไปเป็นว่าการที่กระทรวงยุติธรรม สำหรับ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ เคยมีข่าวจะไปพลังงาน โผจริงจะไป เป็นการกระทรวงศึกษาธิการ

○○○○○

ส่วนของพรรคภูมิใจไทยยังเหมือนเดิม เปลี่ยนจาก นางนาที่ รัชกิจประการ เป็นนายพิพัฒน์ สามี มาเป็นรัฐมนตรี การท่องเที่ยวและกีฬา เพราะนาที่ติดปัญหาแจ้งบัญชีทรัพย์สิน หลังออกจากตำแหน่งผิดพลาด

หลังตั้ง ครม.ประยุทธ์ 2/1 เรียบร้อย โหมตการเมือง ก็จะเห็นหน้าหมาที่ฝ่ายนิติบัญญัติ การเมืองในสภามากขึ้น เวลานี้ ก็มีการเคาะออกมาแล้วสำหรับการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ให้เริ่มนับตั้งแต่ 22 พ.ค.-18 ก.ย.62 รวม 120 วัน

○○○○○

จากนั้น ปิดสมัยประชุมระหว่างวันที่ 19 ก.ย.-31 ต.ค.62 และมาเปิดสภาฯ อีกที่ตอน 1 พ.ย.62-28 ก.พ.63 และปิดสมัยประชุม วันที่ 29 ก.พ.-21 พ.ค.63

4 เดือนกับการเมืองในสภานับจากนี้ไป จนถึงเดือนกันยายน ที่โยงไปถึงเสถียรภาพรัฐบาลประยุทธ์ 2/1 ว่าจะอยู่หรือไป รัฐบาลจะอยู่ยัดหรือไม่ยัด จะมีปัญหาองค์ประชุมล่ม ส.ส.รัฐบาลอยู่ในห้องประชุมสภาไม่ถึง 251 เสียง จนอาจต้องแก้ปัญหาหนีสภาล่มด้วยการชิงปิดประชุม

○○○○○

จึงเป็นด้านทดสอบแรกของรัฐบาลประยุทธ์ 2/1 ที่มี ส.ส.รัฐบาลรวมกัน 253 เสียง ไม่นับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ คือ เกินกึ่งหนึ่งมาแค่ 3 เสียง

เรียกได้ว่า ยิ่งกว่าเสี่ยงปริ่มน้ำ ทำให้บรรดา ส.ส.รัฐบาล จะทำตัว ลัลลาเหลวไหลไม่เข้าประชุม หนีไปเที่ยวต่างประเทศ ไปต่างจังหวัดในช่วงเปิดสมัยประชุม หรือจะโดดประชุมในช่วงประชุมสภาฯ 4 เดือนนั้นแทบไม่ได้

ยิ่งตอนผลักดันกฎหมายสำคัญๆ เข้าสภาฯ เช่น ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ที่คาดว่าจะ

จะเข้าสู่สภาวะวาระแรกภายในเวลาอันใกล้นี้ ก็ยิ่งเข้มเป็นพิเศษ จะหาหนทางไม่มาประชุมไม่ได้ พลาดมาอำนาจหลุดลอยทันที



หากรัฐบาลเสียงปรี่มน้ำ 253 เสียง ผ่าน 4 เดือนแรกนี้ไปได้แบบไม่ทุลักทุเล เสียงโห่หวาดแต่ครั้ง แหนบัก ไม่มีหายนะแต่เสียงเดียว แถมไม่มีการไปพึ่งพา ส.ส.งูเห่าจากฝ่ายค้านก็จะทำให้ฝ่ายรัฐบาลมีความมั่นใจมากขึ้นในการคุมเกมในสภา

4 เดือนอันตราย ต่อจากนี้ของรัฐบาลเสียงปรี่มน้ำ จะโลดแล่นไปตลอดรอดฝั่ง หรือ ล่มกลางสภา จนนำไปสู่การยุบสภา ก็อยู่ที่ แท็กติก การคุมเสียงในสภา ของพรรคร่วมรัฐบาล จะเก๋าเกมแค่ไหน? .



ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พุธที่ 13 มิถุนายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10424

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 32.28 Ad Value: 35,508

PRValue (x3): 106,524

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พปชร.ถกนโยบาย-จนพรรคร่วม

พปชร.ถกนโยบาย-จนพรรคร่วม

ปชป.จีต้องแก้รธน.-ประกันรายได้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) มีการประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐ ที่มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลในการจัดทำนโยบายเป็นประธานในที่ประชุม

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า หลังจากพรรคพลังประชารัฐ ได้พูดคุยค้ำยันนโยบายภายในพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะมีการพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลต่อไป สำหรับการจัดทำร่างนโยบายของพรรคนั้นเราต้องการให้สามารถจับต้องได้ จึงได้เพิ่มรายละเอียดเข้าไปจำนวนมาก โดยเริ่มจาก 12 ประเด็นที่ทางพรรคต้องการจะทำ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐสรุปมาจากนโยบาย 7-7-7 พันธกิจ 3 ด้าน ได้แก่ 1.สวัสดิการประชารัฐ จัดความเหลื่อมล้ำ เช่น บัตรประชารัฐ ขยายโครงการบ้านล้านหลัง 2.สังคมประชารัฐ สงบสุข เข้มแข็ง แบ่งปัน เช่น โครงการ Bangkok 5.0 สังคมประชารัฐสีขาว และ 3.เศรษฐกิจประชารัฐ สร้างความสามารถและโอกาสที่เท่าเทียม เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต การส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองรองและชุมชน เร่งรัดขับเคลื่อนการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นต้น

ด้านนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ให้สัมภาษณ์ว่า อยากให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญกับข้อเสนอของพรรคเพื่อบรรจุลงในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ด้วยคือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ควรกำหนดระยะเวลาที่ดำเนินการว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ เพื่อลดความกดดันทางสังคมที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วย

ส่วนการแก้ปัญหาราคาสินค้าการเกษตรต้องใช้นโยบายประกันรายได้ที่พรรคประชาธิปัตย์นำเสนอ จะทำให้สินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้นทุกอย่าง เช่น ปาล์มก.ก.ละ 4 บาท ยางพารา ก.ก.ละ 60 บาท เพราะพรรคประชาธิปัตย์ดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์โดยตรง สำหรับนโยบายการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องถือเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลชุดนี้ เพราะปัญหาทุจริตเป็นมะเร็งร้ายของสังคมไทย อย่าให้ต้องถูกวิจารณ์เหมือนรัฐบาลของท่านในสมัยแรกว่าไม่เข้มงวดต่อคนรอบข้าง และเพื่อนฝูงของท่านเท่าที่ควร



ข่าวปณคน คนปณข่าว

●● เจ้าข้าเอ๊ยยย... “อีซ้อ” ไม่ใช่แม่มด หุดไล่ล่าได้แล้ว! เชื่อกันมั๊ย? “ปิยบุตร” ขอร้อง รื้อนแทนลูกพรรค ดีกันตำรวจอย่าใช้ความรู้สึกทำคดี สะพัด “ซ้อ” ขออยู่พมายาว เลื่อนกำหนดกลับ



พรณนิการ์ วานิช

สังคมได้ติดตามเรื่องของ “ซ้อ” พรณนิการ์ วานิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคอนาคตใหม่ จะเข้าใจได้ง่ายๆ เพราะไม่มีอะไรซับซ้อน...โลกโซเชียลฯ ตามภาพถ่ายที่โพสต์ในเฟซบุ๊กของ “ซ้อ” เอนามาดังคำถาม วิพากษ์วิจารณ์กันว่า เป็นการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่ ...ทุกคนลงความเห็นภาพสวมชุดครุยถ่ายเล่นกับเพื่อนโดยกระทำกริยาออกไปทางลบหลู่พระบรมฉายาลักษณ์ ...ยังมีอีกหลายโพสต์ของ “ซ้อ” ก็มีลักษณะทำนองเดียวกัน ไม่ใช่เรื่องลึกลับ เพราะซ้อก็เปิดเผย เพิ่งจะมาปิดกั้นการเข้าถึงก็ตอนที่เป็นกระแส

งานนี้ว่ากันตรงไปตรงมา ฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองดำเนินการอย่างไม่ล่าช้า ความผิดนั้นสำเร็จ ถามความเห็นคนที่ได้เห็นภาพ ไม่ต้องเป็นฝ่ายที่ขัดแย้งทางการเมืองหรือความคิดกันก็ได้ ...แบบแฟร์ๆ ดูว่า คิดอย่างไรกับ “ซ้อ” ... คำตอบมีอยู่แล้วในตัวภาพ และต้องรับผิดชอบตั้งแต่วันที่ “ซ้อ” กดโพสต์เพื่อเผยแพร่ ไม่ใช่เรื่องล่าแม่มดแม่มดที่ไหนอะไรเลย

คนเขาเรียกร้องกับ “ซ้อ” ว่า กล้าทำก็ควรกล้ารับ แต่กลับตั้งป้อมเถลไถลวันๆ แถมนี่ “ตั้งลิ้มหวาน” ผสมโรงเชียร์ยาวๆ ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีอยู่ในโลกโซเชียลฯเสมือนจริงของพวกเขา ... เรื่องกำลังพิก แต่แม่มดตอนนี้ “ซ้อ” พรณนิการ์ ยังอยู่ระหว่างร่วมประชุมกับพรรคการเมือง และตัวแทนองค์กรระหว่างประเทศ ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ 9-12 มิ.ย. โดยมีกระแสข่าวสะพัดเลื่อนกำหนดกลับไทยจากเดิมวันที่ 12 มิ.ย.

เรียกว่าอยู่ยาวแค่ไหนไม่มีใครรู้ ทางนี้ปล่อยให้ “ปิยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่รับมือ ซึ่งเมื่อวานได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ระบุว่า “เขานี้ หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษในประเทศไทยทั้ง The Bangkok Post และ The Nation พร้อมใจกันพุดถึงประเด็นการล่าแม่มด ต่อกรณีของ พรณนิการ์

วานิช โฆษก # พรรคอนาคตใหม่ ... บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับวันนี้ ใช้ชื่อเรื่องว่า ‘Witch-hunts must end’ หรือ ‘การล่าแม่มดต้องยุติลงได้แล้ว’

ตอนหนึ่งของบทบรรณาธิการกล่าวว่า “ตำรวจต้องจัดการกับกรณีนี้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง และต้องไม่นำความรู้สึก และจุดยืนทางการเมืองมาเกี่ยวข้องกับด้วยการล่าแม่มด และกล่าวหาว่าต่อต้านสถาบันฯ มีแต่จะสร้างปัญหาให้กับความขัดแย้งทางการเมืองที่เรื้อรังของประเทศมากขึ้นไปอีก และไม่ได้นำเสนอทางออกใดๆ เลย” เรื่องดีกันและดีกันนี้เขาว่าเป็นของถนัดของเลขาฯ สัมหวาน แต่ตำรวจไม่ได้คิดอย่างนั้นนะสิ ...

ล่าสุดตำรวจ สั่งการให้ ศปอส.ตร., บก.ปอท. และตำรวจสันติบาล เร่งตรวจสอบการแชร์ภาพในอดีตของ “ซ้อ” ทั้งเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม และช่องทางอื่นๆ ซึ่งทาง บก.ปอท. มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เป็นหลัก ... เบื้องต้น ผบก.ปอท. สั่งการให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบประวัติย้อนหลัง และคาดว่าเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว ตำรวจยืนยันว่าการทำงานนี้ จะพิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

“ปิยบุตร” เป็นอาจารย์กฎหมาย ย่อมรู้ดีคดีบุคคลการเมือง ใดตามความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มาตรา 112 ซึ่งจะมีอายุความ 20 ปี กระบวนการยุติธรรมมีเวลาให้เต็มที่ ไม่ต้องร้อนใจหากไม่ได้ทำอะไรผิด และต้องรู้ว่า กรณี “ซ้อ” ตั้งค่าเฟซบุ๊กเป็นส่วนตัวหลังจากถูกชุด “เป๊าะแตก” เรื่องนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการนำสืบ เพราะก่อนหน้านั้น ตำรวจได้เก็บข้อมูลไว้บางส่วนแล้ว งานนี้เขาไม่ได้ไล่ล่าแม่มด แต่ไล่ล่าความจริงกันต่างหาก

●● “ลุงตู่” จัดกรม.เที่ยวนี้ มีปัญหาหนักอก ตรงที่จะพา “รัฐมนตรีชื้อนอกนา” ฝ่าด่านระบบโควตาของพรรคการเมืองที่ใช้วิธีนับหัวส.ส. แลกเก้าอี้ และตัด “รมต.เต้าหู้ยี้” ที่พรรคการเมืองส่งมาออกไปได้อย่างไร เพราะครั้งนี้ไม่เหมือนจัด กรม.เมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ถึงวันนี้ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มาตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสมบูรณ์แล้ว จากนั้นมาถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล การจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งในทางการเมืองถือว่า “สำคัญที่สุด” เพราะการเมืองเป็นเรื่องของการให้ได้มา การรักษา และการใช้อำนาจรัฐ ซึ่งผู้ใช้อำนาจนอกจากนายกรัฐมนตรี ก็คือรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงต่างๆ

ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า การตั้งพรรคการเมืองเข้าร่วมรัฐบาลนั้น มีเจราจต่อรองถึงโควตากระทรวงต่างๆ ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยฯ ที่จะได้รับ กันอย่างดูเด็ดเข้มขัน โดยมีตัวเลข ส.ส.มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ พรรคไหนมี ส.ส.มาก ก็ยิ่งต้องการตำแหน่งรัฐมนตรีมาก อย่างเช่นการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ พรรคภูมิใจไทย และประชาธิปัตย์ มีส.ส.อยู่ 50 ต้นๆ แต่ได้ไปถึง 8 เก้าอี้รัฐมนตรี เฉลี่ยแล้ว ส.ส.6-7 คนต่อ 1 เก้าอี้ ... ยิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ตั้งรัฐบาลได้ยาก การต่อรองยิ่งเข้มขัน เพราะพรรคร่วมต้องการกระทรวงเกรด เอ เกรด บี ... นี่คือการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ที่เป็นมาทุกยุคทุกสมัย

เกรดของกระทรวงที่แบ่งเป็น A-B-C นั้น ก็ยึดถือตามอำนาจการอนุมัติ การขออนุญาต และขนาดของโครงการ และ

งบประมาณของกระทรวงนั้นๆ อย่างเช่นครั้งนี้ กระทรวงเกษตร
เอ ที่พรรคการเมืองต้องการ ก็มี กระทรวงคมนาคม กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวง
การคลัง เป็นต้น



การเคลียร์ตำแหน่งรัฐมนตรี การจัดวางตัวบุคคลที่จะอยู่
ในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ จึงเป็น “งานหิน” สำหรับ “ลุงตู่” ที่ต่าง
กันลิบลับ กับการตั้ง ครม.หลังการรัฐประหาร เพราะแต่ละพรรค
ยึดตัวเลข ส.ส. มาแปรเป็นเก้าอี้รัฐมนตรี แล้วแต่ละพรรค ก็มี
หลายกลุ่มก้อน หลายภาค ใครเป็น “หัวหน้ากลุ่ม” เป็น “ลุงเงิน”
ที่พาส.เข้ามาได้มาก ก็จะส่งคนในกลุ่มเข้ามานั่งเก้าอี้รัฐมนตรี
... แม้แต่พรรคพลังประชารัฐ ก็ไม่เว้น... ดังนั้น การตั้งคนที่ไม่
ได้เป็น ส.ส. มานั่งตำแหน่งรัฐมนตรี หรือที่เรียกกันว่า “รัฐมนตรี
ข่าวนอกนา” จึงผาดาน ที่เป็นเหมือนนกตกน้ำไปได้ยาก โดยเฉพาะ
ผู้ที่จะติดตาม “ลุงตู่” มาจาก ครม.ชุดที่แล้ว...ถ้า “ไม่แข็งจริง”
ก็หลุดเข้ามายาก

ดังนั้น จึงเห็นภาพ “พี่น้อง 3 ป.” ออกงานร่วมกัน ที่สโมสร
ทหารบกเมื่อช่วงนี้ โดย “ลุงตู่” เปิดงานโครงการสร้างการรับ
รู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศแล้ว ก็ปิดห้องคุย
กับ “ลุงป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ “ลุงป็อก”
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา จากนั้น เมื่อกลับถึงทำเนียบรัฐบาล ก็
มี “บิ๊กแดง” พล.อ.อภิรชิต คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. มารอเข้าพบอยู่
ก่อนแล้ว ...ตรงนั้นมันเหมือนเป็นสัญญาณบอกอะไรบางอย่าง
ท่ามกลางกระแสข่าวว่า “ลุงตู่” จะนั่งควบกลาโหม ... ขนาด
“วิษณุ เครืองาม” รองนายกฯ มีกฎหมายคนสำคัญของรัฐบาล
ลุงตู่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่ใครๆ เชื่อว่า “ได้ไปต่อแน่” ยังบอก
ว่า ยังไม่ได้รับการทาบทามให้เข้าร่วม ครม.ชุดใหม่ แล้วอย่างนี้
“นายทหาร” คนอื่นๆ ที่เคยร่วม ครม. ยิงห่างไกล ...มีพักต้อง
พูดถึงคนนอก อย่าง “ดอน ปรมัตถ์วินัย” รมว.การต่างประเทศ
ว่าจะได้ไปต่อ ... นี้ว่ากันเฉพาะโควตาสาย “ลุงตู่” เองยังน่าหนักใจ
ถึงเพียงนี้ แล้วในพรรคพลังประชารัฐที่เป็นแกนนำรัฐบาลที่มี
สารพัดกลุ่มก้อน จะวุ่นวายขนาดไหน ...

คราวนี้ลองไปดูการจัดวางตัวบุคคลของ “เสี่ยหนู” หัวหน้า
พรรคภูมิใจไทย ที่ได้โควตามา 8 เก้าอี้ กันบ้างว่าเขาตัดกันอย่างไร
ตามข่าวว่ามีการเคาะออกกลางตัวแล้ว โดย “เสี่ยหนู” เป็นรอง
นายกฯ ควบ รมว.สาธารณสุข ได้ผลักดัน “กัญชาเสรี” ด้วยตัว
เอง ต่อมา “นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ” เลขานุการพรรค จาก “ถิ่น
เซราะกราว” เหนือบุรี ไต้หวัน รมว.คมนาคม นายพิพัฒน์ รัชกิจ
ประการ สามี “นางนาที่ รัชกิจประการ” แม่ทัพภาคใต้ ที่นำ



จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์



วิษณุ เครืองาม



อนุทิน ชาญวีรกูล



ชาดา ไทยเศรษฐ์

ส.ส.เขตป้ายพรรคภูมิใจไทยถึง 8 ที่นั่ง จะได้ตำแหน่ง รมว.
การท่องเที่ยวและกีฬา ไปอุ้มชู ส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการฯ 4
กระทรวง นายทรงศักดิ์ ทองศรี ส.ส.บัญชีรายชื่อ แกนนำพรรค
สายเซราะกราว ได้เป็น รมช.มหาดไทย ส่วน “เจ้าพ่ออุทัย” นาย
ชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี ที่คว้า ส.ส.มาได้ 3 ที่นั่ง คือ
จ.อุทัยธานี 2 ที่นั่ง และนครสวรรค์ 1 ที่นั่ง ถูกวางตัวเป็น รมช.
เกษตรและสหกรณ์ ส่วนลูกสาวนายสุนทร วิลาวัลย์ “น.ส.
กนกวรรณ วิลาวัลย์” ที่นำทัพได้ ส.ส.ยศจังหวัดปราจีนบุรี มา
3 ที่นั่ง จะได้เป็น รมช.ศึกษาธิการ ส่วนอีกคนที่จะได้เป็น รมช.
คือ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ส.ส.บัญชีรายชื่อ แกนนำภาค
อีสาน ที่เป็นประธานบริหาร บริษัท แป้งมันเยี่ยมแสง จำกัด กวาด
ส.ส. นครราชสีมา ได้ถึง 3 ที่นั่ง ก็ขึ้นแท่น รมช.เช่นกัน ...

ส่วนที่ประชาธิปไตย 8 เก้าอี้รัฐมนตรี เช่นกัน โดย นาย
จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค จะนั่งรองนายกรัฐมนตรี
ควบ รมว.พาณิชย์ ส่วน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขานุการพรรค
นั่ง รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ นายนิพนธ์ บุญญามณี รอง
หัวหน้าพรรคสายใต้ เป็น รมช.มหาดไทย ตามรายงานข่าวบอก
ว่า เหลืออีก 4 ตำแหน่ง ที่ยังไม่ตั้ง คือ รมว.การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ รมช.สาธารณสุข รมช.คมนาคม และ
รมช.ศึกษาธิการ ในจำนวนนี้เป็นโควตาของภาคใต้ 2 เก้าอี้ ภาค
เหนือ 1 เก้าอี้ อีสาน 1 เก้าอี้ และภาคกลาง 1 เก้าอี้

ดูที่ภาคใต้ก่อน แคนดิเดต ได้แก่ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
รองหัวหน้าภาคใต้ แต่นำทัพในถิ่นตัวเองพ่ายยับ นายชินวรณ์
บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช หลายสมัย นายถาวร

เสนเนียม ส.ส.สงขลา สาย กบปส. ยังมี นายวิรัช ร่มเย็น อดีต ส.ส.ระนอง นายนริศ ชำนาญกุล ส.ส.พัทลุง และ นายประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ส่วนภาคเหนือ 1 ตำแหน่ง มีการเสนอชื่อ 3 คน คือ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ ส.ส.ตาก นายจตุ ไกรฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายนราพัฒน์ แก้วทอง รองหัวหน้าภาคเหนือ

สำหรับสายอีสาน มีชื่อ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรค และ นายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ นายไชยยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าภาคอีสาน ซึ่งกัน ขณะทีภาคกลางมี ส.ส. 8 คน แต่ได้โควตา รมต.1 ตำแหน่ง ชื่อ นายสาริต ปิติเดชะ รองหัวหน้าพรรค และ นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ ดูจะเด่นกว่าใคร

ในจำนวนนี้ ก็ขึ้นอยู่กับว่า นายจรินทร์ หัวหน้าพรรค ที่จะเสนอชื่อใคร ต่อที่ประชุมร่วม กก.บห. และ ส.ส.ของพรรค เป็นผู้ชี้ขาด

เมื่อแต่ละพรรคเคาะลงตัวแล้ว ก็จะเสนอชื่อให้ “ลุงตู่” ในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นผู้พิจารณา ตัดสินใจขั้นสุดท้าย เพราะต้องเป็นผู้ลงนามในการนำชื่อคณะรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ ดังนั้น “โผ ครม.” ที่ว่านั้นๆ นั้น อาจจะยังไม่นิ่งก็ได้ จนกว่าจะมีการนำขึ้นทูลเกล้าฯ และเมื่อมีการโปรดเกล้าฯ แล้ว รัฐบาลเริ่มบริหารประเทศแล้ว ก็เชื่อว่าแรงกระเพื่อมจะหมดไปเสียทีเดียว ถ้า “ลุงตู่” เกิดไปเสนอชื่อรัฐมนตรี ที่ขัดกับระบบโควตาของพรรคการเมือง อาจจะด้วยเพราะกลัว “เสียงยี้” จะตามมา หรือเหตุผลอื่นใด ก็แล้วแต่ ดังนั้น จึงมีกระแสข่าวว่า ครั้งนี้ “ลุงตู่” จะเป็นนายกฯ ควบ รมว.กลาโหมเสียเอง.

มกอช.ตอกย้ำบทบาทสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ

ดร.จوزهดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าภาคการเกษตรในลำดับต้นของโลก โดยส่งออกปี 61 มีมูลค่า 1,10 3.336 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าภาคการเกษตรและอาหารของประเทศไทยเป็นสินค้าที่มีความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคได้ในทุกระดับโดยการบูรณาการร่วมกับกรมต่างๆ ของกระทรวงเกษตรฯตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551 เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยอาหารอย่างเบ็ดเสร็จตลอดห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำ (Food chain) เพื่อให้ได้สินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยได้รับการยอมรับและมียอดส่งออกไปตลาดโลกขยายตัวเพิ่มมากขึ้น



จากการปฏิบัติงานเชิงรุกของ มกอช. ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรฯอย่างใกล้ชิด ทั้งกรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อทำหน้าที่เป็น Single agency ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหาร สามารถให้บริการได้เบ็ดเสร็จ (One stop service) ภายใต้ พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตรกระทรวงเกษตรฯ และสร้างความเชื่อมั่นด้านมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรฯรวมทั้งหน่วยรับรองระบบงานของ มกอช. ยกกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วย”

“ความสำเร็จดังกล่าวถือเป็นผล



ในแง่ของผลผลิต จีนรั้งอันดับ 1 ด้วยกำลังผลิตสินค้า 2 ล้านตันต่อปี ตามมาด้วยอินเดียที่ผลิต 6.77 แสนตัน และเวียดนาม 3.8 แสนตันต่อปี

'เวียดนาม' รุ่งส่งออกสินค้าเบอร์ 2 โลก

ยึดส่วนแบ่ง 19%
ไทยครอง 10%

กรุงเทพธุรกิจ ● 'เวียดนาม' ผงาดผู้ส่งออกสินค้าเบอร์ 2 ของโลก เป็นรองเพียงมาดากัสการ์ บัจจัยจากคุณภาพผลผลิตที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างจีนและอินเดีย ขณะที่ไทยรั้งเบอร์ 4 โลก

นายชิชิรี กุมาร์ มิตรรา ผู้แทนสมาคมพืชสวนนานาชาติ (ไอเอสเอสเอส) กล่าวในงานประชุมด้านลองกองและลิ้นจี่ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 ในกรุงฮานอยของเวียดนาม เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เวียดนามกลายเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของโลก ด้วยส่วนแบ่ง 19% ในตลาดโลก เป็นรองเพียงมาดากัสการ์ผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่ที่สุด

"มาดากัสการ์ครองส่วนแบ่ง 35% ในตลาดส่งออกโลก แม้จะมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่น้อยก็ตาม" นายมิตรราเผย และว่า "ส่วนผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่อันดับ 3 ของโลกคือจีนที่ครองส่วนแบ่ง 18% อันดับ 4 ไทย 10% และอันดับ 5 แอฟริกาใต้ 9%"

นายมิตรราเสริมว่า ผู้บริโภคและบริษัทในตลาดทั่วโลกต่างยกให้คุณภาพลิ้นจี่ของเวียดนามดีกว่าผลิตภัณฑ์คล้ายกันจากอินเดียและจีนอยู่มาก

"ในแง่ของผลผลิต จีนรั้งอันดับ 1 ด้วยกำลังผลิตสินค้า 2 ล้านตันต่อปี ตามมาด้วย

อินเดียที่ผลิต 6.77 แสนตัน และเวียดนาม 3.8 แสนตันต่อปี" นายมิตรรากล่าว และบอกว่า แม้อินเดียมีพื้นที่ปลูกลิ้นจี่มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากจีน แต่กว่า 99% ของลิ้นจี่อินเดียถูกบริโภคภายในประเทศ

ด้านนายเหวียน ก๊วก ฮุง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยผักและผลไม้เวียดนาม กล่าวว่า เวียดนามมีผลผลิตลิ้นจี่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับจีนและอินเดียแต่เนื่องด้วยฤดูกาลเก็บเกี่ยวและความแตกต่างของคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ประเทศจึงมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้านการส่งออกลิ้นจี่

นอกจากนั้น ลิ้นจี่เวียดนามยังได้รับการคุ้มครองแบรนด์ในตลาดจีน สหรัฐ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ลาว และกัมพูชา

เวียดนามเคยมีภูมิภาคปลูกลิ้นจี่ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรสหรัฐมากถึง 18 ภูมิภาค ขณะที่ภูมิภาคอื่นๆ อีก 36 ภูมิภาคผ่านมาตรฐานการส่งออกไปจีนในปีนี้

นายเหวียน วาน ฟอง ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันผลไม้ภาคใต้ของเวียดนามระบุว่า เกษตรกรรายเล็กจำนวนหนึ่งที่ปลูกเงาะ ลองกอง และลิ้นจี่คิดเป็นสัดส่วน 70% ของการผลิตภายในประเทศ แต่พวกเขาประสบผลขาดทุนอย่างหนัก เนื่องจากการจัดการที่ย่ำแย่และการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง



ใช้ข้อมูลจากโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงผสมปุ๋ยใช้เอง

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินตาก ได้มีการอบรมหมอดินอาสาในการใช้โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง เพื่อให้หมอดินอาสาสามารถผสมปุ๋ยใช้เองได้ เพื่อให้เข้าใจในวิธีการใช้โปรแกรมปุ๋ยรายแปลงได้อย่างดียิ่งขึ้น และหมอดินอาสาสามารถนำความรู้การผสมปุ๋ยใช้เองจากคำแนะนำโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงไปบอกต่อแก่เกษตรกรในพื้นที่ของตนเองให้ร่วมกันผสมปุ๋ยใช้เอง เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ยังใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องตามความเหมาะสมของสภาพพื้นดิน การผสมปุ๋ยใช้เองเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยใช้เองซึ่งปุ๋ยที่ผสมขึ้นเองนั้นมีธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดินในแต่ละพื้นที่ และตรงกับความต้องการของพืชแต่ละชนิด ที่เกษตรกรปลูก รวมทั้งสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้

นางประพิน ชันฐเลิศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กล่าวว่า ในส่วนของ



กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินตาก ได้มีการอบรมหมอดินอาสาในเรื่องผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินแล้ว ยังมีการอบรมแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง โดยอบรมให้กับหมอดินอาสาในการดูแลของสถานีพัฒนาที่ดินตาก เมื่อหมอดินได้รับการอบรมวิธีการใช้โปรแกรมปุ๋ยรายหมอดินอาสาที่มีการนำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในพื้นที่ของตนเองโดยการใช้ปุ๋ยรายแปลงเพื่อผสมปุ๋ยใช้เอง เป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยใช้ ลดค่าใช้จ่าย สามารถ

แปลงแล้ว มีการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง โดยในพื้นที่ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีการปลูกกล้วยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ขยายผลในกลุ่มผู้ปลูกกล้วยในพื้นที่ทั้งตำบลสามเงา และตำบลใกล้เคียงได้ ทำให้เกษตรกรได้รู้ถึงวิธีการผสมปุ๋ยใช้เองจากโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงมากขึ้น

น.ส.ศิริทรัพย์ โตเยี่ยม หมอดินอาสาประจำตำบลสามเงา เล่าให้ฟังว่า ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาดิน ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นอีก



ศูนย์หนึ่งที่สถานีพัฒนาที่ดินตากเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้โปรแกรมปุ๋ยรายแปลงให้กับตนเอง ซึ่งเป็นหมอดินอาสาประจำตำบลสามเงา และได้นำความรู้ที่ไปอบรมมาเพื่อมาบอกต่อให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ผสมปุ๋ยใช้เองโดยใช้โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง ซึ่งใน

พื้นที่ตำบลสามเงานี้เกษตรกรปลูกกล้วยเป็นส่วนใหญ่ เพราะเป็นชุดดินเชิงใหม่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกกล้วย ซึ่งเกษตรกรสามารถกรอกข้อมูลการผสมปุ๋ยลงในโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงได้เลย เมื่อเกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เองโดยโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงทำให้ผลผลิตที่ได้สามารถส่งออกขายไปยัง

ประเทศจีน สร้างรายได้เป็นอย่างดีแก่เกษตรกร

อย่างไรก็ตามกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินตาก ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินในการเพาะปลูกพืชแล้ว ยังช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องการผสมปุ๋ยใช้เองหรือแม้กระทั่งการใช้ผลิตภัณฑ์พด.ต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุงดินให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น หวังเพียงให้เกษตรกรทำการเกษตรที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต.

กรมส่งเสริมการเกษตร

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ปีที่ 4 เน้นตลาดนำการผลิตสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรมากขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเจ้าภาพประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 โดยวางแนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ปีที่ 4 เน้นสร้างความเข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงด้านการตลาดที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่



นายสำราญ สารบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 และมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีสินค้าเกษตรแปลงใหญ่กว่า 70 ชนิด มีจำนวนแปลงใหญ่ 5,521 แปลง พื้นที่รวม 5,581,317 ไร่ เกษตรกรร่วมโครงการฯ 337,570 ราย มีการจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่แบ่งเป็นเกรด A B และ C และมีคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ร่วมกับภาครัฐขับเคลื่อนการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการร่วมกันจากที่เกษตรกรเป็นรายย่อยในแต่ละสินค้า ก็ให้มาบริหารจัดการร่วมกันเพื่อจะนำไปสู่การลดต้นทุนพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การดำเนินงานเกษตรแบบแปลงใหญ่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และได้พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรได้จริง จะเห็นว่าสินค้าจากเกษตรแปลงใหญ่ส่วนมากขายตามคุณภาพแบ่งเป็นเกรด A B และ C ชัดเจน โดยแต่ละเกรดก็มีราคาที่แตกต่างกัน จึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรอยากมาร่วมกันเป็นแปลงใหญ่มากขึ้น เพราะเมื่อรวมกันเป็นแปลงใหญ่แล้วทำให้มีเงินออมในกระเป๋ามากขึ้น ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรยืนยันว่าการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทุกแปลงเป็นรูปธรรม เกษตรกรรู้ว่าตลาดต้องการสินค้าประเภทไหน คุณภาพเป็นอย่างไร ก็จะผลิตตามที่ตลาดต้องการ เกษตรกรรู้จักการใช้ข้อมูลนำไปวิเคราะห์และวางแผนการผลิตร่วมกันซึ่งเป็นไปตามหลักการของการตลาด

นำการผลิต ส่วนเป้าหมายการดำเนินงานต่อจากนี้ ก็ยังต้องดูแลพี่น้องเกษตรกรต่อไป แม้ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรจะมีความเข้มแข็งและเดินต่อไปได้เอง แต่กระทรวงเกษตรฯ ก็จะต้องเสริมและสนับสนุนในบางประเด็นที่จะช่วยให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมโยงด้านการตลาดที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้กำหนดให้มีการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างในการขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ แบ่งเป็นแปลงใหญ่ดีเด่นอันดับ 1-3 และรางวัลชมเชย รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลที่ 1 เงินรางวัล 60,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท และรางวัลชมเชยจำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ซึ่งทุกรางวัลจะได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตร การปรับปรุงระบบสารสนเทศในการบันทึกข้อมูลแปลงใหญ่และรายงานผลการดำเนินโครงการฯ



การนำตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สินค้าแปลงใหญ่ และ ศพก. มาใช้ในการรับรองสินค้าที่ผลิตจากแปลงใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบ รวมทั้งโครงการบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) เพื่อเพิ่มพูนรายได้เกษตรกรโดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทย ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนกระทั่งมีผลผลิตจำหน่ายออกสู่ตลาดและให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของภาครัฐและเอกชน



ได้เวลาเลือกผู้แทนฯ กฟก.

สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) 5.5 ล้านคน ได้เวลาไปใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตัวแทนเข้าไปเป็นบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ เสียที...หลังจากบอร์ดชุดเก่าถูกคำสั่งมาตรา 44 สั่งยุบ และตั้งบอร์ดเฉพาะกิจขึ้นมาแทน เมื่อ 18 พ.ค.60

บัดนี้บอร์ดเฉพาะกิจหมดภารกิจแล้ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ลงนามในประกาศ กำหนดวันเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.นี้ เพื่อให้ได้ผู้แทนเกษตรกรร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในแต่ละภูมิภาค จำนวน 20 คน

แบ่งเป็น ภูมิภาคที่ 1 ท้องที่จังหวัดในภาคเหนือ 5 คน...ภูมิภาคที่ 2 ท้องที่จังหวัดในภาคกลาง 4 คน...ภูมิภาคที่ 3 ท้องที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 คน...ภูมิภาคที่ 4 ท้องที่จังหวัดในภาคใต้ 4 คน



เพื่อเข้าไปทำหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูฯ กำหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการกองทุน ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ ระเบียบการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร ระเบียบการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูฯ การติดตามและประเมินผล ระเบียบการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการฟื้นฟูฯ และการใช้คืนเงินให้แก่กองทุน พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายของกองทุน นอกจากนี้ยังกำกับดูแลให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารและสำนักงาน

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการ กฟก. จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรสมาชิกทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เพื่อจะได้มีผู้แทนของเกษตรกรที่จะมาเป็นปากเป็นเสียง ร่วมเสนอความคิดเห็นแนวทางแก้ไขปัญหานี้สิน และพัฒนาฟื้นฟูอาชีพให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร

วันอาทิตย์นี้ ก่อนหย่อนบัตรเลือกตั้ง คิดให้ดี เลือกคนให้เป็นประเภทหน้าค้าความจน อ้างเป็นเกษตรกร ไปไหนที่เรียกเก็บเงิน บอกจะได้โน่นนั่นนี่ ที่เคยเจอกันมา...อย่าไปเลือกให้มาสร้างความวุ่นวายอีกทีแล้วกัน.

ส-เล-๓